

## Chúng Tôi Muốn Câu Chuyện Tình Nguyện Của Bạn ...

Trong nỗ lực nhằm biểu dương những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp của cộng đồng của chúng ta, Trung tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN đang hướng tới các Tình Nguyện Viên cũng như các Tổ chức Tình Nguyện tại Việt Nam nhằm xây dựng một cuốn sách của những câu chuyện tình nguyện – một bộ sưu tập chuyện kể, tranh ảnh hoặc video clip nhằm minh họa tầm ảnh hưởng của những tình nguyện viên. Mục đích của chúng tôi khi thu thập những mẫu chuyện này là để thể hiện những việc tốt mà các Tình Nguyện Viên đã và đang cống hiến xung quanh cuộc sống chúng ta nhằm tạo ra một sự khác biệt cho một hoặc nhiều người khác.

Bất kể đó là việc họ đã dành thời gian khích lệ bệnh nhân, dạy học cho trẻ em kém may mắn, tư vấn cho một tổ chức mới khởi sự, dọn dẹp môi trường, bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm, thiết kế website cho một tổ chức từ thiện hay chơi bóng đá với trẻ em đường phố, việc làm của các Tình Nguyện Viên đã, đang và sẽ giúp xây dựng cộng đồng gắn kết chặt chẽ hơn. Từ già tới trẻ, từ người nội trợ tới các CEO, từ người dân bản địa cho tới những người tạm trú, Tình Nguyện Viên đại diện cho một tầng lớp đông đảo với địa vị khác nhau trong xã hội, và chúng tôi hướng tới những câu chuyện có khả năng truyền tải thông điệp này tới mọi người, bởi lẽ, hãy đối mặt với sự thật, ai cũng có thể tham gia tình nguyện. Bên cạnh đó, thông qua Câu Chuyện Tình Nguyện, chúng tôi hi vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm ra cho mình một câu chuyện riêng, bất kể từ chính chúng ta trong quá khứ, hay từ một người đồng nghiệp, một người hàng xóm, một thành viên trong gia đình và/hoặc một người bạn.

Bằng việc chia sẻ các câu chuyện tình nguyện – niềm vui, thách thức, cũng như sự ảnh hưởng, tiêu chí đầu tiên và trước nhất của LIN là nhằm trân trọng những việc đã được làm bởi các tình nguyện viên, và thứ hai, để khơi nguồn cảm hứng cho những người khác trong việc thử làm tình nguyện ở cộng đồng của họ, mỗi người với một cách khác nhau.

Vì thế, tới tất cả các Tình Nguyện Viên, trong quá khứ và hiện tại, và tới tất cả các tổ chức tình nguyện, chúng tôi xin được gửi lời mời và kêu gọi tham dự chia sẻ câu chuyện tình nguyện của bạn với chúng tôi. Chúng tôi đính kèm một bản đăng ký dự thi để gửi cùng bất kỳ bài nộp dự thi nào của bạn. Bản đăng ký yêu cầu một số thông tin cá nhân chung và chúng nhận sự đồng ý của bạn đối với thể lệ và điều kiện trong việc tham dự dự án này. Xin hãy gửi đơn đăng ký và bài dự thi tới Trung Tâm LIN trước hoặc trong ngày **31 tháng 8 năm 2010**.

**Vậy có giải thưởng hay không?** Như một động lực khích lệ tới những người chia sẻ câu chuyện của họ, chúng tôi xin được trao một số giải thưởng hấp dẫn. Sẽ có hai giải Đặc Biệt: một cho câu chuyện xúc động/mang tính khích lệ cao nhất viết bởi Tình Nguyện Viên và một cho câu chuyện xúc động/mang tính khích lệ cao nhất viết bởi Tổ chức Tình Nguyện. Tình Nguyện Viên đạt giải đặc biệt sẽ nhận được 5 triệu VND tiền mặt, và 5 triệu VND tiền quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận bất kỳ do người đạt giải lựa chọn. Nếu người đó quyết định quyên góp cả phần 5 triệu tiền mặt, LIN sẽ gấp đôi khoản tiền này lên 10 triệu và nâng tổng số tiền quyên góp lên thành 15 triệu. Tổ chức Tình Nguyện đạt giải đặc biệt sẽ nhận được 10 triệu VND tiền mặt để dùng vào

các chương trình trong tương lai, hoặc chi phí hoạt động nói chung của tổ chức. Thêm vào đó, sẽ có giải thưởng cho bài dự thi xuất sắc nhất dưới các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí nhóm tuổi

- Dưới 18 tuổi
- Từ 18 đến 30 tuổi
- Từ 30 đến 50 tuổi
- Trên 50 tuổi

Các tiêu chí khác

- Tháo vát nhất
- Sáng tạo nhất
- Có ảnh hưởng lớn nhất
- Thành viên ban cố vấn/ điều hành

Tiêu chí cho tranh ảnh

- Mang tính kích lệ cao nhất
- Nghệ thuật nhất

*Lưu ý 1: Một ban giám khảo sẽ được lựa chọn để đánh giá và chọn ra các bài dự thi đạt giải.*

*Lưu ý 2: Các tình nguyện viên đạt giải tiêu chí nêu trên sẽ nhận được 1 triệu VND tiền mặt. Nếu tình nguyện viên đó quyết định quyên góp khoản tiền này cho 1 tổ chức phi chính phủ, LIN sẽ nhân đôi giải thưởng và nâng tổng số tiền quyên góp lên 2 triệu VND. Các tổ chức tình nguyện đạt giải sẽ tự động nhận được 2 triệu VND tiền mặt giải thưởng.*

Bất cứ ai cũng có thể nộp bài dự thi, vậy nên xin hãy chuyển thông tin này tới các Tình Nguyện Viên và các Tổ chức Tình Nguyện khác.

**Chúng tôi trông đợi nhận được Câu chuyện Tình Nguyện của bạn!**